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สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๐ 
วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๐ 

ณ  หอประชมุสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 
๑. ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่อง  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดรับเกียรติบัตรจากกรมสรรพากร

ใหเปนหนวยงานที่ผานการประเมินความพรอมดานการยื่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 
90, 91) ทางอินเตอรเน็ต 

๒. ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่อง การถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา  ๒๕๔๙-๒๕๕๐ 
แดพระพิพัฒนปริยัติกิจ เจาอาวาสวัดสุทธิวารี  จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะนําปริญญา
กิตติมศักดิ์ไปถวายทานในชวงเชาของวันเสารที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๐ 

๓. ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่อง  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดสงรายละเอียด
เกี่ยวกับกฎ ก.พ.อ.  และประกาศ ก.พ.อ. มาใหกับมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 
     ๑.   กฎ  ก.พ.อ. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเขารับ
ราชการ การนับวันรับราชการและเงินเดือนที่จะไดรับของผูกลับเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ๒.  ประกาศ  ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ๓.  ประกาศ  ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก 

๔. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐โดยขอใหตัดขอความ “ระดับผูชวย
ศาสตราจารย” ในเอกสารหนา  ๑๙  บรรทัดที่  ๗ 

๕. ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนธุรกิจสนามกอลฟรําไพพรรณี โดยอธิการบดีไดมอบหมายให 
ผศ.ถาวร  ฉิมเลี้ยง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ชวยดําเนินการในเรื่องนี้ โดยรายงาน
ใหที่ประชุมทราบวา  ควรจัดตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการในเรื่องนี้ โดยนําขอเสนอแนะ
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ไปประกอบการดําเนินการ อธิการบดีรับที่จะไปเรงรัดการ
ดําเนินงานในเรื่องนี้ ประธานการประชุมไดใหความเห็นวา  ถามหาวิทยาลัยไมมีบุคลากรที่
จะดําเนินการในเรื่องนี้หรือมีปญหาในการดําเนินงานขอใหรายงานคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ไดรับทราบ เพื่อจะไดหาทางชวยแกไขปญหาตอไป 



๒ 

๖. ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่องคดีหมายเลขดําที่  ๑๖๑/๒๕๔๙  ระหวาง ผศ.ณรงค  โพธ์ิสามตน  
ผูฟองคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและพวกรวม ๓ คน ขณะนี้อยูในระหวาง
การนัดพิจารณาคดี  

๗. ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดี ประจําปงบประมาณ  ๒๕๔๙  และมีมติรับทราบผลการประชุมรวม
ของคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี
และคณบดี  ซ่ึงคณะกรรมการมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้ 

   ๑.   เร่ืองขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่ยังไมไดดําเนินการนั้น ขอใหมหาวิทยาลัย
นําเสนอพรอมทั้งกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ 

   ๒.  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตรในวันที่  ๑๒-๑๓  มีนาคม  
๒๕๕๐ นั้น นอกจากคณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและแผน คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยแลว ควรเชิญคณาจารยที่สนใจเขารวมประชุมดวย พรอมทั้งควรเตรียมเอกสาร
การประชุมใหพรอม เพื่อจะไดไมเสียเวลามาก 

   ๓.   มหาวิทยาลัยควรจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานใหชัดเจนและเปนระบบ   เพื่อจะ
ไดวางแผนดําเนินการไดทันเวลา 

   ๔.   มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหมีการทบทวนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทุกป  
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

   ๕.   มหาวิทยาลัยยังมีจุดออนเรื่องการสื่อสาร  การประชาสัมพันธ  จึงขอใหคุณ
ดิเรก  ศุภวิวรรธน  ผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย 

   ๖.   การตรวจสอบภายใน หากยังมีปญหาเรื่อง บุคลากรอาจใชวิธีการจางเอกชนมา
ชวยตรวจสอบ  และขอใหคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ฯ  ชวยประสานกับทาง
มหาวิทยาลัย ฯ  อาจารยไวกูณฑ  ทองอราม  ผูแทนคณาจารย  มีความเห็นวา ผูตรวจสอบควร
เปนคณาจารยในมหาวิทยาลัย แตควรมีหนวยงานและมีการจัดระบบควบคุมใหชัดเจน 

   ๗. การจัดสรรงบประมาณตองมีระบบ มีกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจน ครอบคลุม
ตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และควรนํางบประมาณและรายไดทุกรายการมาจัดสรร
พรอมกัน ซ่ึงในที่ประชุมไดขอให รศ.เทื้อน  ทองแกว  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภา
มหาวิทยาลัย ฯ ชวยดูแลเรื่องระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

   ๘.   การบริหารการเงินตองใชระบบและวิธีการทางการเงินมาชวยทําใหดอกผล
เพิ่มขึ้น ขอใหมหาวิทยาลัยดูแลเรื่องบัญชีฝากเงินใหไดดอกผลเพิ่มขึ้นดวย 

 



๓ 

   ๙.   เร่ืองการใหทุนการศึกษาเปนเรื่องที่ดี ควรรณรงคและประชาสัมพันธให
กวางขวางขึ้น ซ่ึงอาจจะไดรับการบริจาคเพิ่มขึ้น อาจทําเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยจะขอรวมบริจาคดวย ๑๐  ทุน 

   ๑๐.  เรื่องการพัฒนาหลักสูตร ตองพยายามใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและควรคิด
เชื่อมโยงกันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการมีงานทําของนักศึกษาในอนาคตดวย 
ตัวอยางเชน โรงเรียนปญญาภิวัฒนเทคโนธุรกิจ เปนโรงเรียนที่ผลิตนักศึกษาใหแกรานเซเวน
อีเลฟเวน ซ่ึงนักศึกษาจะเรียนไปพรอมๆ กับทํางานไปดวย ทําใหนักศึกษามีรายได  ประธาน
เสนอแนะวา ผูบริหารของมหาวิทยาลัยควรไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนแหงนี้ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหกาวหนายิ่งขึ้น 

   ที่ประชุมมีมติใหมหาวิทยาลัยนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไป
พิจารณา เพื่อพัฒนางานของมหาวิทยาลัยใหกาวหนา โดยใหนําการประชาสัมพันธและ
การตลาดมาชวย และเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังตอไป
ใหเชิญรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี  คณบดีทุกคณะและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ทุกคน
เขารวมฟงการประชุมสภามหาวิทยาลัยดวย เพื่อจะไดรวมกันพัฒนางานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๘. ที่ประชุมมีมติใหปรับปรุง (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง การกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการสงผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ระดับผูชวย
ศาสตราจารยและรองศาสตราจารย  ในประเด็น ขอ ๗ หนา ๓๕  โดยขอใหรอผลการประชุม
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงมีการพิจารณาในประเด็นขอท่ี ๗ ในวันที่ ๑๐  
มีนาคม  ๒๕๕๐  หลังจากไดดําเนินการปรับปรุง (ราง) ประกาศนี้เรียบรอยแลว ใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

๙. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเก็บและ
การใชจายเงินการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนของนักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. ... โดย
ขอใหเพิ่มเติมดังนี้ 

   ๑.   ใหเพิ่มเติมขอ ๒. “ไมนอยกวา  ๒๐๐  บาท” 
   ๒. ขอ ๔  แกไขคําวา “ขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย”  เปน  เสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย  

๑๐. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรอบงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาภาคพิเศษ กลางปงบประมาณ 
๒/๒๕๕๐  จําแนกตามหนวยงาน แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณกลางป 
งบประมาณ ๒/๒๕๕๐  พรอมทั้งกําหนดวา การเสนอของบประมาณตอสภามหาวิทยาลัย
คราวตอไปนั้น ขอใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาในฐานะผูรับผิดชอบในเรื่องนี้ 
ควรเปนผูเสนอขอมูลตอสภามหาวิทยาลัย จะทําใหไดขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้น   



๔ 

๑๑. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให ผศ.ธีรศักดิ์  อินทรมาตย  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับรอง
ศาสตราจารย สาขาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  ตั้งแตวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๙  

๑๒. ที่ประชุมมีมติใหนํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง มาตรฐานภาระงาน
ของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. … เสนอในคณะกรรมการสภาวิชาการ
ปรับปรุงใหชัดเจน แลวจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ซ่ึงที่ประชุมมี
ขอเสนอแนะดังนี้ 

   ๑.   เมื่อมีการกําหนดภาระงานของคณาจารยแลว ควรจะมีการประเมินคุณภาพ
อยางชัดเจน 

   ๒.  มหาวิทยาลัยควรนําภาระงานดานกิจการนักศึกษามาประกอบการพิจารณา
กําหนดภาระงานดวย 

   ๓.  ถาหากกําหนดรายละเอียดจํานวนนักศึกษาตอหมู เรียนตาม  (ราง) เดิม 
มหาวิทยาลัยอาจตองจางอาจารยเพิ่ม 

   ๔.   ควรพิจารณางานแฝงดวย  เพราะในขณะนี้อาจารยตองทํางานหลายดาน ควร
ทํา KPI ใหชัดเจน 

   ๕.   ควรประเมินเรื่องการเตรียมการสอน การใชส่ือการสอน คุณภาพการสอน 
   ๖.   เมื่อมีเกณฑมาตรฐานแลวตองมีผูกํากับดูแลใหเปนไปตามจุดประสงค 

 ๑๓.  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณการกอสรางศูนยภาษาและคอมพิวเตอรในงาน
สวนที่ถูกตัดทอนออกจากรูปแบบรายการกอสรางเดิม  จํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๖๗,๔๙๔  บาท   

๑๔. ที่ประชุมพิจารณาเรื่องแผนความตองการอัตรากําลังขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัย และ
มีมติดังนี้ 

   ๑.  ใหผูดําเนินการในเรื่องนี้เสนอรายละเอียดแผนอัตรากําลังขาราชการพลเรือน
ของมหาวิทยาลัย ประกอบในการประชุมรวมกันระหวาง คณะกรรมการจัดทํารางนโยบาย
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๒-๑๓  มีนาคม  
๒๕๕๐  ผลการประชุมในเรื่องนี้เปนประการใดใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

   ๒ .    มีมติใหแต งตั้ งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหตอเวลาราชการ  จํานวน ๗ คน  ประกอบดวย 

    ๑)   กรรมการที่เปนบุคคลภายนอก จํานวน ๓ คน คือ ๑.  นายแพทย
วิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์  เปนประธาน  ๒.  นายกฤษณ  เจียมโฆสิต  เปนกรรมการ  ๓.  นายดิเรก  
ศุภวิวรรธน   เปนกรรมการ 

 



๕ 

    ๒)  กรรมการที่เปนบุคคลภายในมหาวิทยาลัย จํานวน  ๔  คน  คือ   ๑.  
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  ๒.  รศ.นงนุช วงษสุวรรณ  เปนกรรมการ  ๓. ผศ.นันทนีย  
กมลศิริพิชัยพร เปนกรรมการ ๔. รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  เปนกรรมการและเลขานุการ 

   โดยใหคณะกรรมการชุดนี้ปฏิบัติภารกิจตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใน
ขอ ๔ และ ขอ ๖  

๑๕. ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหนาโครงการสรางความรวมมือทางการศึกษาราชอาณาจักร
กัมพูชา 

 ๑๖. ที่ประชุมมีมติรับทราบประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนา
สถาบัน ตัวช้ีวัดที่ ๑๓ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

๑๗. ที่ประชุมมีมติรับทราบกิจกรรมเดือนมกราคม  ๒๕๕๐ 

 ๑๘. ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานงบเดือน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สํานัก
ทรัพยสินและรายได 

๑๙. ที่ประชุมมีมติรับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ในครั้งตอไป ประชุมวันที่  
๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๐ 

 


